

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เป็นการดำเนินการที่แสดงให้เห็นถึงการให้
ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา
และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ "จำลอง ตรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณา ร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อจัดเตรียมโครงการรองรับภารกิจที่เพิ่มขึ้น ให้ครอบคลุมตามนโยบายของรัฐบาล



วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ และสัตส่วนประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม



วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ "จำลองตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกอบต.แคนเหนือ ได้เข้ารับเกียรติบัตรกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น ซึ่งผ่านการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นประจำปี
๒๕๖๒ ระดับ A+ (กองทุนที่มีศักยภาพสูง) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่



วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ "จำลอง ตรีภูมิ" นายองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แคนเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อให้การบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.แคนเหนือ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุน



วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกองดีการบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานในการประชุมโครงการพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ



วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ "จำลองสารวัตรจันทน์ ศรีภูมิ" นายก องค์กรบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ และติดตามผลการดำเนินงานทุกส่วน/กอง เป็นประจำทุกวันจันทร์ของสัปดาห์



วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.แคนเหนือ รองปลัด อบต.แคนเหนือ ผอ.กอง หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลแคนเหนือ เข้าร่วมประชุมสภา อบต.แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยสภาอบต.แคนเหนือ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนรับฟังรายงานผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา รวมทั้งรับฟังข้อราชการต่าง ๆ จากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(covid-๑๙)





วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ ได้รับการประเมินคุณภาพใน ประจำปี ๒๕๖๒ จากท่านคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน นำโดย "จำลองคำรวจนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แคนเหนือ พร้อมด้วย ท่านปลัดสุรชาติ เพ็ญศรี ท่านรองปลัดลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป





วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานในการประชุมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๓ โดยมี เกษตรอำเภอบ้านไผ่ รองปลัด อบต. คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาทภัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ



วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ "จำลองตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองดีการบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานในการ
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) องค์การบริหารส่วน
ตำบลแคนเหนือ โดยมี ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลแคนเหนือ กำหนดตำบลแคนเหนือ ผอ. รพสต.
ปลัด อบต. รองปลัด อบต. และคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เข้าร่วมประชุม ณ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

